

Số: 126 /BC-UBND

Nam Đông, ngày 04 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Đông

UBND huyện Nam Đông nhận được Công văn số 405/STNMT-MT ngày 09/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá công tác quản lý chất thải rắn;

Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND huyện Nam Đông báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn mình quản với các nội dung sau:

1. Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH

a) Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH

Hiện nay, việc tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt do Công ty TNHH Môi trường Nam Đông thực hiện bằng xe chuyên dùng với tần suất 2 ngày/lượt trên địa bàn các xã và vận chuyển hàng ngày tại thị trấn Khe Tre và khu vực 02 chợ đã dần đi vào nề nếp góp phần thực hiện môi trường Xanh - Sạch:

- Công tác thu gom: Bố trí các thùng rác dung tích 240l, 660l tại các trục đường giao thông, khu dân cư tập trung thuận tiện để người dân bỏ rác vào thùng. 100% các thôn, tổ dân phố đều được bố trí điểm bỏ rác với tỷ lệ rác sinh hoạt được thu gom trên địa bàn huyện đạt 96,2%. Hiện tại trên địa bàn 10 xã, thị trấn đã hợp đồng 13 nhân công thu gom do UBND xã quản lý. Trong năm, đã bố trí 29 điểm/36 thùng chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn 10 xã, thị trấn và đang triển khai bố trí 24 thùng (cụm thùng rác lưu chứa chất thải nguy hại đã phân loại gồm: pin thải, bóng đèn,...)/22 đơn vị trước mắt tại các xã, thị trấn và trụ sở Nhà nước.

- Công tác vận chuyển: Công ty TNHH Môi trường Nam Đông thực hiện với tần suất 02 ngày/chuyên, tăng chuyên vào các ngày lễ, sự kiện. Vận chuyển rác từ vị trí các điểm đặt thùng rác công cộng trên địa bàn các xã, thị trấn đến bãi chôn lấp rác Hương Phú với khối lượng khoảng 12.8tấn/ngày

- Công tác xử lý: Rác sinh hoạt trên địa bàn huyện được vận chuyển, tập kết và xử lý tại BCL Hương Phú do Cty TNHH Môi trường Nam Đông thực hiện. Tổng lượng rác sinh hoạt đã được xử lý tại BCL năm 2021 là 4.681 tấn (tăng 344 tấn so với cùng kỳ). Rác được chôn lấp, san ủi và xử lý môi trường (bằng vôi bột,

các chế phẩm và dung dịch xử lý môi trường,...). Hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Thừa Thiên Huế thực hiện quan trắc môi trường theo định kỳ (03 lần/năm). Ngoài ra, đơn vị chủ quản đã tiến hành một số biện pháp duy tu bãi rác gồm: vệ sinh, duy tu bãi rác với các hạng mục như: Phát cỏ, nạo vét bùn, thả bèo tây, lắp đặt ống thông hơi, thực hiện biện pháp khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường bằng Chloramin B).

b) Công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phân loại rác tại nguồn theo Công văn số 415/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh thông qua việc tuyên truyền các hộ gia đình thực hiện phân loại tại nhà, lồng ghép thực hiện trong các phong trào như nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Chất thải sinh hoạt được phân loại chủ yếu là rác hữu cơ được chôn lấp trong vườn, làm phân bón; rác phế liệu được thu gom bán cho người thu mua phế liệu. Hoạt động phân loại rác được thực hiện có hiệu quả thông qua các hoạt động thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” và các mô hình “phụ nữ sống xanh” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Phụ nữ huyện phát động đã góp phần tái chế, tái sử dụng các loại chất thải.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Tình hình ban hành các văn bản quản lý chất thải rắn:

Trên cơ sở Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 19/11/2020 của UBND huyện về thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Nam Đông giai đoạn 2021 – 2025 (đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/12/2020), UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 về triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn năm 2021; Xây dựng: Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố sau thiên tai năm 2021; ban hành văn bản chỉ đạo số 523/UBND-TNMT ngày 29/4/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí “Xanh – Sạch – Sáng” gắn với việc triển khai Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn; Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “*Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng*” trên địa bàn huyện; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án “*Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025*” trên địa bàn huyện.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Công văn số 415/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm

quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức bộ máy quản lý về chất thải rắn trên địa bàn huyện

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu chức năng quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Bộ phận quản lý nhà nước về môi trường từ cấp huyện đến xã với 11 người gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường (01 người) và 10 cán bộ phụ trách môi trường là biên chế công chức ĐC-NN-XD-MT các 09 xã và 01 thị trấn.

3. Tình hình thu giá vệ sinh, kinh phí cấp bù của ngân sách phục vụ cho công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Trong năm 2021, tổng ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện là 3.464.716.000đ gồm các hạng mục: tuyên truyền, kiểm tra, mua sắm, quan trắc môi trường, duy tu bãi rác, thu gom, xử lý rác), trong đó kinh phí chi cho hoạt động thu gom (bao gồm lương nhân công vệ sinh môi trường các xã, thị trấn) và xử lý rác sinh hoạt là 2.514.000.000đ.

Tình hình thu giá vệ sinh môi trường toàn huyện đạt 904,49 triệu đồng.

4. Công tác đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Để tăng cường công tác thu gom, xử lý rác, UBND huyện đã bố trí cấp kinh phí mua sắm 61 thùng rác sinh hoạt và thực hiện các hạng mục duy tu bãi rác như: Phát cỏ, nạo vét bùn, thả bèo tây, lắp đặt ống thông hơi, thực hiện biện pháp khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường bằng Chloramin B).

5. Những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp và kiến nghị

a) Những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

Huyện Nam Đông chiếm hơn 40% đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư sinh sống không tập trung, nhiều tuyến đường nhỏ, hẹp, các điểm bố trí thùng rác trong khu dân cư (nhất là các điểm ở các xã đồng bào dân tộc thiểu số) khoảng cách xa nên đơn giá vận chuyển chưa phù hợp với loại đường vùng miền núi.

Tình hình đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, số lượng rác thải (chủ yếu là rác thải sinh hoạt) không nhiều, trong khi mức thu tăng theo hàng năm nên khó khăn trong việc thực hiện, một số hộ dân (nhất là các hộ neo đơn, ít người,...) không chấp hành, khó khăn cho công tác vận động.

Vẫn còn một số hộ gia đình chưa nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định.

Việc thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn, phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông mặc dù đã được các cơ quan, địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhưng người dân vẫn chưa thực sự quan tâm và chung tay hưởng ứng tích cực.

Quy trình xử lý chôn lấp thủ công nên về lâu dài sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm; việc huy động xã hội hóa để đầu tư cho công tác quản lý chất thải rắn chưa nhiều, trong khi ngân sách còn hạn chế,...

b) Các nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2022

Tăng cường thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 theo đúng lộ trình, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật môi trường đến từng cá nhân, tổ chức cùng chung tay trong việc phân loại, xử lý rác thải theo quy định.

Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá “xanh – sạch – sáng” cấp xã, thị trấn lồng ghép với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào Chủ Nhật xanh, phong trào Chống rác thải nhựa và thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý (nếu có) việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường đối.

Kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng các mô hình môi trường cộng đồng và công tác xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ môi trường.

c) Kiến nghị, đề xuất:

Phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng bãi chôn lấp, xử lý chất thải xây dựng và nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải bãi rác Hương Phú.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý chất thải.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; do đó, đề xuất của UBND huyện về điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong năm 2022 là: Triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2022 bằng giá dịch vụ năm 2021; Giảm 70% giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với hộ nghèo và các hộ dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã thuộc huyện Nam Đông.

UBND huyện Nam Đông báo cáo/.

Nơi nhận:

- Sở TN&MT;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, TNMT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hồ

